

ธรรมานาคาสน

เพื่อให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้กำลังพล ทอ. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

“ความหมายของฤกษ์ทั้ง ๙”



๑.ทลิตโทฤกษ์ แปลว่า ผู้มักน้อย ผู้เชี่ญใจ ผู้ขอ ผู้ต้องเหน็ดเหนื่อย ผู้อดทน ผู้ที่ต้องรับผิตชอบสูง ฤกษ์นี้เป็นฤกษ์ของ “ชูชก” มีพระอาทิตย์เป็นผู้รักษาฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสมสำหรับ การขอสิ่งต่างๆ เพราะถือว่าเป็นฤกษ์ของชูชก จะทำการขอสิ่งใดก็ง่าย เช่น การขอหมั้น ขอแต่งงาน ทวงหนี้ กู้ยืม ร้องทุกข์ การทำการใดๆ เพื่อให้ผู้อื่นสงสารกรุณา เปิดร้านขายของชำ ของเก่าชำรุด สมัครงาน ทำการใดๆ ที่ริเริ่มใหม่

๒.มหัทธโนฤกษ์ แปลว่า คนมั่งมี ผู้รุ่งเรือง เศรษฐี มีพระจันทร์เป็นผู้รักษาฤกษ์ บาทฤกษ์ทั้ง ๔ อยู่ในราศีเดียวกันเป็น เป็นฤกษ์ที่เหมาะสมสำหรับ การมงคลต่างๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ปลุกสร้างอาคาร

ธุรกิจการเงิน การค้าอุตสาหกรรม เปิดห้างร้าน ลาสีกขาบท สะเดาะเคราะห์ และ สารพัดงานมงคล

๓.โจโรฤกษ์ แปลว่า โจร ผู้ปล้น ผู้ลักขโมย นักเลง ผู้ใช้กำลัง ผู้ทำลายล้าง ผู้กล้าหาญมีอำนาจ ผู้ว่องไว มีพระอังคารเป็นผู้รักษาฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสม ใช้ในการปล้นค้าย ลูโจมโดยจับปล้น ชมขวัญ บีบบังคับ ทำการปราบปราม การแข่งขันช่วงชิง การแย่งอำนาจ และผลประโยชน์ งานเสี่ยงๆ ในระยะสั้นๆ

๔.ภูมิปาโลฤกษ์ แปลว่า ผู้รักษาแผ่นดิน มีพระพุธเป็นผู้รักษาฤกษ์ บาทฤกษ์ทั้ง ๕ อยู่ในราศีเดียวกันเป็น บูรณะฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสม สำหรับ การมงคลต่างๆ งานที่ต้องการความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร การเช่าซื้อ ก่อสร้าง ปลุกเรื้อน ยกศาลพระภูมิ แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลาสีกขาบท เปิดอาคารห้างร้าน และ สารพัดงานมงคล

๕.เทศาตรีฤกษ์ แปลว่า ข้ามห้องถิ่น หญิงแพศยา ผู้ท่องเที่ยว หรืออาจจะเคยได้ยินกันว่า ฤกษ์โสเภณี หมายถึงฤกษ์พ่อค้า-แม่ค้า มีพระเสาร์ เป็นผู้รักษาฤกษ์ ซึ่งฤกษ์นี้เหมาะสม สำหรับ การเปิดห้าง เปิดร้านค้า เปิดตลาด งานการติดต่อการค้าระหว่างถิ่น เกี่ยวกับความสนุกสนานชกชวณคนเข้าออกมาก เปิดโรงมหรสพ สถานเริงรมย์ ซ่องโสเภณี โรงแรม โรงหนัง ตลาดและศูนย์การค้า

๖.เทวีฤกษ์ แปลว่า นางพญา ความงามหรูหรา ความมีเสน่ห์ โชคลาภ และ การสมความปรารถนา มี พระพฤหัสบดี เป็นผู้รักษาฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสม สำหรับ การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ การหมั้นหมายและสมรส การปลุกเสกวัตถุมงคล วัตถุมงคลด้านเมตตามหานิยม เสน่ห์เมตตา เสน่ห์หา ใช้ได้หมด การส่งตัวเจ้าสาวและเข้าห้องหอ การทำกิจการที่ต้องการชื่อเสียงและมีเสน่ห์ งานมีเกียรติ งานเชิงศิลปะตกแต่งชั้นสูง และ สารพัดงานมงคลทั้งปวง

๗. เพชฌฆาตฤกษ์ แปลว่า ผู้ทำหน้าที่ฆ่า มีพระราหูเป็นผู้รักษาฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสม สำหรับการฟันฝ่าอันตรายและอุปสรรค ต่อสู้เสี่ยงภัยต่างๆ อาสางานใหญ่ ทำกิจปราบปรามศัตรู ตัดสินคดีความงานที่ใช้การตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ประกอบพิธีไสยศาสตร์ ปลุกเสกเครื่องรางของขลัง ลงเลขยันต์ สร้างวัตถุมงคลแบบคงกระพันชาตรี จะเกิดความคงทน หนักเหนียว พันแทงไม่เข้า การยาตราทัพแบบฉบับสมัยโบราณ เจริญอายุขัยพรหมลิขิต สร้างโบสถ์วิหารการเปรียญ

๘. ราชฤกษ์ แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีอำนาจวาสนา พระเจ้าแผ่นดิน มีพระศุกร์เป็นผู้รักษาฤกษ์ บาทฤกษ์ทั้ง ๔ อยู่ในราศีเดียวกัน เรียกว่าบูรณะฤกษ์ เป็นฤกษ์เฉพาะกิจการของผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้นำกิจการขึ้นไปจนถึงพระราชา เป็นฤกษ์ที่เหมาะสม งานราชพิธี งานราชการ งานเมือง สร้างที่ประทับ งานที่ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นดำเนินตาม การเข้ารับตำแหน่งงาน การแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ งานมงคลสมรสที่หรูหรามีเกียรติ ลาลิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่

๙. สมโนฤกษ์ แปลว่า สงบเรียบร้อย นักบวช นักสอนศาสนา มีพระเกตุเป็นผู้รักษาฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสม ทำพิธีกรรมทางศาสนา และ ทางนักบวช เช่น การทำขวัญนาค การอุปสมบท หล่อพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เข้ารับการศึกษา และการกระทำทุกอย่างเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นสุข สงเคราะห์ในฤกษ์นี้ได้ เช่น ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญต่ออายุ

ทั้งหมดนี้ คือ ความหมายของฤกษ์ทั้ง ๙ ที่เราสามารถนำไปปรับใช้ ตามการงานต่าง ๆ ที่เราจะใช้งาน แต่ก็ควรจะเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพราะฤกษ์ในแต่ละวัน จะมีช่วงเวลาที่ไม่ดี อันนี้ก็ขอให้ต้องเพิ่มเติมความรู้สึกกันอีกเล็กน้อย เพื่อความคล่องตัว และ ความรุ่งเรือง

อ้างอิง : น.ท.ธีรพัฒน์ คนไฉ อศจ.กอศ.ยศ.ทอ.



จัดทำโดย : กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

คณอก.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กำลังพลของ ทอ.มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ